



ที่ 71/2566

ข้าราชสัมพันธ์
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พบหารือกับ
ผู้บริหารสถาบันวิจัย National Research Institute of Brewing (NRIB)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ ได้พบหารือกับนาย FUKUDA Hisashi ประธานสถาบันวิจัย National Research Institute of Brewing (NRIB) ณ สถาบันวิจัย NRIB เมืองฮิกาชิอิโรชิมะ จังหวัดอิโรชิมะ โดยมีคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยฯ ให้การต้อนรับซึ่งฝ่ายไทย มีนางสาวพรรณณี สุวรรณรุ้ป็นต้น หัวหน้าสำนักงานตัวแทนส่งเสริมการค้า ณ เมืองอิโรชิมะ และนางดารารัตน์ คาชิโซโนะ อติตนักวิจัยชาวไทยของสถาบัน NRIB เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ นาย FUKUDA ได้บรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและบทบาทหน้าที่ของสถาบันวิจัยฯ ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศญี่ปุ่น โดยสถาบันวิจัย NRIB ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2447 (ค.ศ. 1904) ที่กรุงโตเกียว ภายใต้กระทรวงการคลังญี่ปุ่น เพื่อให้เป็นสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติในด้านการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต่อมาสถาบันวิจัย NRIB ได้ย้ายที่ตั้งไปยังเมืองฮิกาชิอิโรชิมะ ในเดือนกรกฎาคม 2538 (ค.ศ. 1995) และได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็นองค์กรอิสระในเดือนเมษายน 2544 (ค.ศ. 2011) ทั้งนี้ สถาบันวิจัย NRIB ดำเนินภารกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศญี่ปุ่น เช่น การตรวจสอบคุณภาพการผลิตและวิเคราะห์ส่วนผสมในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตรวจจับสารปนเปื้อนและสารกัมมันตรังสีในส่วนประกอบ การจัดหลักสูตรสอนการผลิตสุราญี่ปุ่น การจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ การจัดทำหนังสือและวารสารให้ความรู้เกี่ยวกับสุราของประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งจัดทำคำแปลเป็นภาษาต่างประเทศ การออกหนังสือรับรองสำหรับการส่งออก รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพและศึกษากฎระเบียบของประเทศที่นำเข้าเพื่อพัฒนาวัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว เป็นต้น

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารสถาบันวิจัย NRIB ยังได้นำกงสุลใหญ่ฯ และคณะเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยฯ โดยนำชมเครื่องตรวจสอบการปนเปื้อนของกัมมันตรังสีในส่วนประกอบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเครื่องตรวจสอบส่วนผสมและวิธีการกลั่นสุรา เพื่อให้การผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประเทศญี่ปุ่นเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

* * * * *

6 กรกฎาคม 2566



